

6. โครงการในอนาคต

6.1 โครงการปรับปรุงโรงภาพยนตร์ และพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร์

กลุ่ม EGV กำลังดำเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่ให้กับโรงภาพยนตร์เดิมที่มีอยู่ในแต่ละสาขา โดยทำการบำรุงรักษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบโรงภาพยนตร์ต่างๆ ให้มีความทันสมัย สวยงาม และสะดวกสบายมากขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2545 ทั้งนี้ ในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2545 EGV ได้ใช้เงินไปแล้วประมาณ 100 ล้านบาทในการปรับปรุงโรงภาพยนตร์และพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร์ของบริษัท นอกเหนือจากการปรับปรุงโรงภาพยนตร์แล้ว กลุ่ม EGV ยังวางแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร์บริเวณห้องโถงกลางของบางสาขา ให้ทันสมัยและเป็นรูปแบบเดียวกันในสไตล์ “More Than a Cinema” เพื่อดึงดูดผู้ชมภาพยนตร์มากขึ้น และทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รอบนอกโรงภาพยนตร์เพื่อใช้ในการจัดสรรเป็นพื้นที่เช่าสำหรับร้านค้ารายย่อย ในรูปแบบ “EGV Movie Walk”

6.2 โครงการขยายโรงภาพยนตร์ในสาขาปัจจุบัน

กลุ่ม EGV มีโครงการที่จะเพิ่มจำนวนโรงภาพยนตร์ในสาขา EGV ปิ่นเกล้าอีกจำนวน 4 โรง โดยแบ่งเป็นโรงภาพยนตร์แบบ Gold Class 3 โรง และ โรงภาพยนตร์แบบมาตรฐาน 1 โรง ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งเพิ่มอีกประมาณ 600 ที่นั่ง ทั้งนี้การเพิ่มโรงภาพยนตร์จะมุ่งเน้นในการเพิ่มโรงภาพยนตร์แบบ Gold Class เนื่องจากจะสามารถจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ในราคาที่สูงกว่า โดย EGV คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 60 ล้านบาทและจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2546

6.3 โครงการขยายไปสู่ธุรกิจบันเทิงอื่นๆ

กลุ่ม EGV ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการโรงภาพยนตร์ โดยทำโรงภาพยนตร์ในรูปแบบ “Cinema Restaurant” โดยผู้เข้าชมภาพยนตร์จะนั่งรับประทานอาหารในรูปแบบของการนั่งอยู่ในโรงจำลองพร้อมกับการชมภาพยนตร์ ทั้งนี้ กลุ่ม EGV ได้เปิดให้บริการสาขาแรกที่ EGV ซีคอน ในเดือนมกราคม 2546 และจะเปิดให้บริการสาขาที่สองที่ EGV รังสิต ในเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ กลุ่ม EGV ยังมีโครงการที่จะขยายประเภทธุรกิจไปสู่ธุรกิจบันเทิงอื่นๆ ที่มีส่วนในการเกื้อหนุนธุรกิจโรงภาพยนตร์ เช่น ธุรกิจ Digital Cinema ธุรกิจคาราโอเกะ และธุรกิจโบว์ลิ่ง อีกด้วย โดยธุรกิจ Digital Cinema จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของการชมภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นการชมภาพยนตร์ในรูปแบบของห้องส่วนตัว (Private Room) โดยผู้ชมภาพยนตร์สามารถเลือกรับชมภาพยนตร์ในระบบ Digital ได้ตามความต้องการ (Movie on Demand) ทั้งนี้ ภายในห้อง Digital Cinema แต่ละห้องจะมีระบบแสงและเสียงที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งห้อง Digital Cinema จะมีการเปิดให้บริการหลายขนาดเพื่อรองรับผู้ชมได้จำนวนแตกต่างกัน นอกจากนี้ ห้อง Digital Cinema ยังสามารถรองรับการร้องเพลงคาราโอเกะได้อีกด้วย โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกร้องเพลงต่างๆ ผ่านระบบ Digital ซึ่ง EGV คาดว่าธุรกิจ Digital Cinema จะได้รับความนิยมจากผู้ชมภาพยนตร์ โดย EGV มีแผนที่จะเริ่มให้บริการ Digital Cinema ที่สาขา EGV รังสิต EGV ปิ่นเกล้า และ แกรนด์ EGV เพิ่มเติมจากการให้บริการโรงภาพยนตร์เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการ Digital Cinema ทั้ง 3 สาขาเป็นจำนวนประมาณ 50 ห้อง ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 90 ล้านบาท และจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการในเดือน กรกฎาคม 2546 ส่วนธุรกิจโบว์ลิ่งนั้น จะขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสมต่อไป

6.4 โครงการขยายสาขา

กลุ่ม EGV มีโครงการที่จะขยายสาขาแห่งที่ 11 เพิ่มเติมที่สาขาราชธานี ซึ่งจะเพิ่มเป็นสาขาที่มีลักษณะ กึ่ง Stand Alone ภายใต้โครงการ “EGV Metropolis” ซึ่งจะให้บริการทั้งโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง และคาราโอเกะ บนพื้นที่รวมประมาณ 25,000 ตารางเมตร เพื่อให้สาขาใหม่นี้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่มากกว่าการเป็นเพียงโรงภาพยนตร์ “More Than a Cinema” และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสาขาใหม่นี้จะประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ประมาณ 10 โรง ซึ่งบรรจุที่นั่งรวมประมาณ 1,800 ที่นั่ง โบว์ลิ่งจำนวนประมาณ 30 เลน และ ห้อง Digital Cinema/คาราโอเกะ จำนวนประมาณ 52 ห้อง

นอกจากนี้ EGV ยังได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 6,000 ตารางเมตรเพื่อให้ร้านค้าอื่นๆ เช่าดำเนินการ โดยคาดว่าสาขาที่ 11 นี้จะพร้อมเปิดให้บริการได้ในพฤศจิกายน 2546 โดยใช้เงินลงทุนในโครงการทั้งหมดประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ EGV ได้ใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนในโครงการดังกล่าวไปแล้วประมาณ 300 ล้านบาท

EGV คาดว่าการลงทุนต่างๆ ในส่วนของการปรับปรุงโรงภาพยนตร์ที่มีอยู่แล้วทั้ง 10 สาขา การดำเนินการขยายธุรกิจบันเทิงให้กับสาขาปัจจุบัน และการขยายสาขาเพิ่มเติม จะส่งผลให้ผลการดำเนินการของบริษัทดีขึ้น และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้